

คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย 23-24 มิ.ย.นี้ สตช.สั่งตำรวจท้องที่คุมกั้นการขนส่งข้อสอบจากส่วนกลาง

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555

เก็บล็อกกุญแจ-จัดเวรเฝ้ายาม 8 ศูนย์สนามสอบ เปิดรับฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พบเล็ดรอดเขาห้องสอบปรับตก- ตัดสิทธิ์ทันที สพฐ.ประกาศห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา ยาลืมเอกสารแสดงตน

ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย.55ที่ผ่านมา และปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบจำนวน108,098 คนในขณะที่มีตำแหน่งว่างบรรจุประมาณ 1,534 อัตราใน 78 เขตพื้นที่การศึกษา ล่าสุดนายสุชาติ ชาติดำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งให้เข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบภาค ก ในวันที่ 23 มิ.ย. และสอบภาค ข สอบวันที่ 24 มิ.ย.นี้

วันที่ 20 มิ.ย.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการเตรียมการที่จะทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย แต่ สพฐ.ได้วางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และดำเนินการจัดสอบให้เรียบร้อยที่สุด โดยในสวนของความปลอดภัยของข้อสอบนั้น ได้กำชับให้สถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ออกข้อสอบมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ขณะที่การขนส่งข้อสอบนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้แจ้งไปยังสถานีตำรวจในภูมิภาคต่างๆ ให้รวมมือในการขนส่งข้อสอบ โดยจะให้มีการอารักขาข้อสอบตลอดเส้นทาง และเมื่อไปถึงสถานที่เก็บข้อสอบก็จะมีล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา ซึ่งล็อกกุญแจจะอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. คนละ 1 ชุด ทั้งนี้ในการดูแลข้อสอบจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม และมีตำรวจดูแลความปลอดภัยของข้อสอบ 24 ชั่วโมง

"การคุมสอบในปีนี้จะให้เข้มงวดเรื่องเครื่องมือสื่อสารเป็นพิเศษ โดยสนามสอบทุกแห่งจะมีจุดรับฝากเครื่องมือสื่อสาร และกระเป๋าถือ ซึ่ง สพฐ.ได้ซักซ้อมแนวปฏิบัติไปยังผู้คุมสอบทุกคนแล้วว่า ก่อนการสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดฝากไว้ที่จุดรับฝาก และเมื่อสอบแล้วหากพบว่าผู้เข้าสอบคนใดยังมีเครื่องมือสื่อสาร ก็จะต้องว่ามีพฤติกรรมทุจริต และให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบที่จะตัดสิทธิ์ในการสอบ นอกจากนี้จะให้เขตพื้นที่การศึกษา ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลการสอบทุกสนามสอบ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย"

นายชินภัทร กล่าวและว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบทุกคนอย่าลืมนำเอกสารที่สำคัญ เช่น บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย หากไม่ได้นำมาอาจจะไม่ได้รับกฎารอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ อย่างไรก็ตาม ที่โต๊ะสอบจะมีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปติดอยู่เพื่อให้

กรรมการคุมสอบได้ตรวจสอบว่าบัตรที่ผู้เข้าสอบยื่นให้ตรงตรงกันหรือไม่เพื่อป้องกันการเข้าสอบแทน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้นายสุชาติ ได้เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอให้ปรับแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย โดยจะให้ผู้เข้าสอบทุกคนอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนการสอบในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใช้ในการสอบบรรจุ อย่างไรก็ตามในปีต่อไปอาจจะต้องมีการปรับวิธีการในการสอบบรรจุให้รัดกุมมากขึ้น ซึ่งอาจจะใช้แนวทางเดียวกับที่ สดช. เสนอให้ผู้เข้าสอบทุกคนห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุม และต้องถอดรองเท้า-ถุงเท้าด้วย

ด้านนายสวงศ์ บุญปลูก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) กล่าวว่า มสด. ได้รับมอบจาก สพฐ. ให้เป็นผู้จัดทำข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้และเตรียมที่จะจัดส่งข้อสอบไปยังจุดกระจายข้อสอบ 8 จุดทั่วประเทศ เพื่อกระจายข้อสอบไปให้เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบมารับ ข้อสอบไป โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้ายๆต่างเอาไว้รอบคอบ อาทิ ในการขนส่งข้อสอบไปนั้นจะใช้รถขนส่งที่มีการคุ้มกันอย่างดี มีรถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวนด้วยรถมสด.ที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งไปด้วย และเมื่อไปถึงจุดนัดหมายผู้ที่มารับข้อสอบจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับรายชื่อหมายเลขบัตรประชาชนที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งมาให้ที่ มสด. หากผู้มารับข้อสอบไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะไม่มีการให้ข้อสอบให้ ทั้งนี้ข้อสอบต่างๆ จะมีการปิดและจัดเก็บไว้อย่างมิดชิด

ที่มา [สยามรัฐ](#)